



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๘ มูลค่าข่าว ๑๘๖,๙๗๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หมอฟันพระราชทาน เข้าถึงผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกล



รายงานพิเศษ

ที่มทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน



บ้านสวนเพชร และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้

ทพ.วินัย นันทสันติ ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน มศว. บอกว่า การออกให้บริการด้านสาธารณสุขของหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ห่างไกลเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชน จะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แนะนำสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้บริการตรวจโรคทางด้านทันตกรรม



ในส่วนของ การให้บริการทันตกรรมของหน่วยแพทย์พระราชทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุฯ จะเน้นการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดหินปูน ถอนฟัน เห็นอำนวยความสะดวกและนำบริการด้านสาธารณสุขไปให้ถึงยังพื้นที่ห่างไกล อาทิ พื้นที่เขตชายแดน พื้นที่บนเขาสูง แต่จากประสบการณ์การลงพื้นที่ พบว่าสุขภาพปากและฟันของเด็กและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้ดีกว่าคนในเมืองหลวงและพื้นที่ที่มีความเจริญเข้าถึง

การออกหน่วยแพทย์เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมในพื้นที่ภายนอกโรงพยาบาล มักจะมีข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ กือในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เนื่องด้วยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเสี่ยงการเกิดโรคในช่องปากได้ง่าย อาจจะแก้ไขโดยการดื่มน้ำมากขึ้น หรือเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาล หรือลูกอมที่ไม่มีน้ำตาล นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และโรคที่พบบ่อยก็คือ โรคเหงือกอักเสบ

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคของลิ้นหัวใจ โรคหัวใจโต ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ผู้ป่วยโรคหัวใจบางรายมีความจำเป็นต้องงดยาล้างหรือต้องกินยาเพิ่มบางชนิดตามแพทย์สั่ง ก่อนมารับรักษาทางทันตกรรม เป็นต้น

ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจที่กินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนได้รับการรักษา

